





giáo phải tăng cường quản lý, giáo dục con em, học sinh, không để thanh thiếu niên, học sinh chịu ảnh hưởng xấu từ các trò chơi bạo lực, lối ứng xử bạo lực, sử dụng trái phép vũ khí – công cụ hỗ trợ - đồ chơi nguy hiểm, điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ điều kiện...để dẫn đến có các hành vi gây rối, cố ý gây thương tích.

Các tổ chức đoàn thể tổ chức hoạt động hè, sinh hoạt Đội tại các khu dân cư. Phối hợp với Công an phường giáo dục pháp luật tại các buổi sinh hoạt hè, tập trung tuyên truyền cho các thanh, thiếu niên về việc tránh xa các hành vi đánh nhau, gây thương tích, gây rối TTCC, không nên tụ tập đêm khuya trên địa bàn quận.

Vì lợi ích của chính mình và toàn xã hội, mỗi người dân hãy nêu cao trách nhiệm, vận động người thân, bạn bè và những người xung quanh chấp hành đúng pháp luật, đồng thời đấu tranh lên án mạnh mẽ những người thiếu ý thức chấp hành pháp luật, cùng chung tay xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh./.

**CÔNG AN QUẬN HÀ ĐÔNG**

## **BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỘI PHẠM TRỘM CẤP TÀI SẢN VÀO “MÙA HÈ” TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN**

Hiện nay, thời tiết đang trong giai đoạn nóng bức, lực lượng bảo vệ một số cơ quan chủ quan, lơ là, chỉ ở trong phòng trực, không quán xuyên hết cơ quan đơn vị; một số trường học không bố trí đầy đủ cán bộ, giáo viên và bảo vệ trực vào dịp hè; một số hộ gia đình vào buổi tối, ban đêm khi đi ngủ thường mở công, cửa, cửa sổ các cầu thang, xe moto, xe gắn máy không khóa cẩn thận, để khuất tầm nhìn, không có người trông coi...là những sơ hở để tội phạm lợi dụng trộm cắp tài sản. Đề chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lợi dụng trộm cắp tài sản. Công an quận Hà Đông đề nghị:

- Mỗi cơ quan, đơn vị, trường học cần nêu cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản an toàn và các tài liệu quan trọng; lắp đặt, củng cố hệ thống báo động, giám sát an ninh; bố trí cán bộ và bảo vệ thường trực 24/24h.

- Mỗi hộ gia đình, mỗi người dân cần chủ động củng cố hệ thống tường rào, công, cửa, tum buổi tối, ban đêm trước khi đi ngủ phải đóng, khóa công, cửa thật cẩn thận; xe mô tô, xe máy phải khóa cổ, khóa càng hoặc lắp thiết bị chống trộm hữu hiệu; tiền, vàng, trang sức giấy tờ phải cất vào nơi an toàn. Đặc biệt, không có tư tưởng chủ quan tin tưởng tuyệt đối khi để tiền, trang sức, giấy tờ vào két sắt, bởi két sắt chỉ thực sự an toàn khi nó được trông coi và bảo vệ hoặc kẻ phạm tội không biết vị trí để két sắt. Khi đi vắng nhà nhất thiết phải nhờ người có trách nhiệm trông coi để phòng ngừa trộm cắp.

Nếu phát hiện thấy có thông tin có liên quan đến trộm cắp tài sản, đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân cung cấp ngay cho Công an nơi gần nhất hoặc Công an quận Hà Đông qua số điện thoại liên hệ: **02433529113**.

Công an quận Hà Đông mong nhận được sự cộng tác tích cực cán bộ và nhân dân trên địa bàn quận để công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm đạt hiệu quả./.

**CÔNG AN QUẬN HÀ ĐÔNG**